



เรื่อง สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ฉบับที่ 1/2562

เรียน ผู้ปกครอง

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาววันดี แสงสกุล หรือแม่ครูตุ้ม ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 มีหน้าที่กำกับดูแลนักเรียน ด้านงานปกครอง พร้อมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างครูประจำชั้น ครูผู้สอน และผู้ปกครอง โดยในระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 และดิฉันนางสาวพัชรี โสรัตน์ หรือแม่ครูพัช ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการช่วงชั้นที่ 2 กำกับดูแลด้านการเรียนการสอนของคุณครูและ ส่งเสริมพัฒนาสภาพนักเรียนด้านวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยแม่ครูตุ้มและแม่ครูพัช จะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน เพื่อให้ เป็นไปตามเป้าหมายของระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 คือ "ยึดมั่นคตัญญู รับผิดชอบต่อ รอบคอบในการทำงาน" เพื่อวางแผน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ แต่เป้าหมาย จะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกฝ่ายจะต้องประสานความร่วมมือให้สอดคล้องกันไป ระหว่างโรงเรียนและบ้าน เพื่อการพัฒนานักเรียน ให้มีประสิทธิผลตามนโยบายโรงเรียน โดยสารหัวหน้าฝ่ายฉบับนี้ถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์ของปีการศึกษา 2562 ซึ่งแม่ครูตุ้มและแม่ครูพัช มีเรื่องราวต่างๆ ที่จะแจ้งให้รับทราบพร้อมกับขอความร่วมมือจากคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัด การศึกษาของโรงเรียน โดยขอแนะนำครูประจำชั้นดังนี้

เรื่องแรก: แนะนำครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ปีการศึกษา 2562

ประถมศึกษาปีที่ 5/1	นางสาวชาคริยา บัณฑิต	สอนวิชาสุขศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 5/2	นางสาวอุไรพร ฤาแรง	สอนวิชาคณิตศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 5/3	นางสาวสุพรรณิ จอมมาลา	สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 5/4	นางสาวศิริพร จาบโธสง	สอนวิชาภาษาไทย
ประถมศึกษาปีที่ 6/1	นางสาวศุภลักษณ์ ไสภณ	สอนวิชาภาษาไทย
ประถมศึกษาปีที่ 6/2	นางสาวนิสสามล สัมฤทธิ์รินทร์	สอนวิชาสุขศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 6/3	นางสาวนภาพร กุหลาบแก้ว	สอนวิชาวิทยาศาสตร์

เรื่องที่สอง: การประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข แม่ครูตุ้มและพ่อครู แม่ครู ในฝ่ายมีความคาดหวังว่านักเรียนต้องมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและมีการแสดงออกที่เหมาะสมตามวัย นักเรียนระดับประถม ศึกษาศึกษาปีที่ 5 - 6 สามารถที่จะดูแลและช่วยเหลือตนเองได้แล้ว ขอความร่วมมือ คุณพ่อ คุณแม่ ฝึกให้ลูกได้รู้จักช่วยเหลือตนเองและ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเมื่ออยู่ที่บ้าน อาทิ การจัดการตารางเรียน การทำการบ้านด้วยตนเอง การทำงานที่เป็นระเบียบ การส่งสารสัมพันธ์ และการช่วยเหลืองานบ้านตามความเหมาะสม โดยมีคุณพ่อ คุณแม่ คอยให้คำแนะนำ ให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด และเมื่อเด็กๆ มาโรงเรียนก็ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ มีความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงควรมีกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาด้านพฤติกรรมของนักเรียน เช่น การใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้มีภาวะอารมณ์ที่ดีและมีความสุข ในส่วนของการสร้างวินัยให้กับนักเรียนเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะทำให้การเรียนรู้อื่นๆ เป็นไปได้ด้วยดี ดังนั้นการปลูกฝังวินัยจึงต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จึงจะช่วยให้เด็กปฏิบัติตน ได้ถูกต้อง ทั้งด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความสุขในการดำเนินชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ระเบียบวินัยที่ควรปลูกฝังให้กับนักเรียน มีดังนี้ค่ะ



1. มาโรงเรียนให้ทันเวลา โดยคุณพ่อ คุณแม่ สามารถช่วยดูแลให้ลูกๆ เข้านอนแต่หัวค่ำ ตื่นนอนแต่เช้าจิตใจจะได้แจ่มใสสดชื่น พร้อมที่จะทำกิจกรรมได้ตลอดทั้งวันและส่งลูกมาโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้ทำกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนๆ ในยามเช้าและได้เรียนรู้ในคาบแรกอย่างครบสมบูรณ์

2. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ในแต่ละวันครูผู้สอนจะมีการบ้านให้นักเรียนได้ไปทบทวนด้วยตนเอง เป็นการประเมินผลว่านักเรียนเข้าใจบทเรียนที่ได้เรียนในห้องเรียนมากน้อยเพียงใด ขอความร่วมมือคุณพ่อ คุณแม่ ควรช่วยดูแลให้นักเรียนทำการบ้านอย่างใกล้ชิด และนำการบ้านมาส่งทุกครั้ง เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ หากเนื้อหาในบทเรียนใดที่นักเรียนไม่เข้าใจ คุณพ่อ คุณแม่สามารถเขียนในสมุดจดการบ้านแจ้งให้คุณครูทราบ เพื่อให้คุณครูได้สอนซ้ำหรือเน้นย้ำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น

3. การดูแลนักเรียน พ่อครู แม่ครู พบว่านักเรียนเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้น นักเรียนวัยนี้จะมีความคิดเห็นค่อนข้างอิสระ ต้องการเป็นตัวของตัวเอง พยายามสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง อยากให้เพื่อนยอมรับตนเอง เริ่มไม่ยอมรับความเห็นของผู้ใหญ่ ต้องการความเป็นส่วนตัว มีพฤติกรรมหลายๆ อย่างแบบผู้ใหญ่ ในความเป็นจริงนักเรียนยังต้องการการดูแลเอาใจใส่จากพ่อครู แม่ครู และผู้ปกครอง ต้องการให้คำแนะนำ การเรียนรู้ทักษะประสบการณ์ในชีวิตต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตสมวัยเป็นคนดีและแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไปค่ะ

เรื่องที่สาม: ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและหัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

สุดท้ายนี้ แม่ครูตุ้มและแม่ครูพัช ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกแห่งนี้ และให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนมาเป็นอย่างดี ทั้งด้านการประสานและให้คำแนะนำ หรือติชมในเรื่องต่างๆ มาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งแม่ครู พ่อครูทุกคน ขอนำมาเป็นแรงผลักดันในการเดินหน้า เพื่อดูแลและช่วยเหลือเด็กๆ ทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป หากผู้ปกครองมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาการทำการบ้านปิดเทอมสามารถติดต่อแม่ครูตุ้มได้ที่ E-mail: wandeeksangsakul@gmail.com หรือแม่ครูพัช ได้ที่ E-mail: Sonanta1111@gmail.com ในกรณีที่มีการสื่อสารกับคุณครูผ่านทาง E-mail ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองส่งมาถึงผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา - มัธยมศึกษา แม่ครูปราณี โดดดี ได้ที่ E-mail: aepranee2562@gmail.com และท่านผู้อำนวยการอาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ ได้ที่ E-mail: seriparn@gmail.com ทุกครั้งด้วยค่ะ ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลต่างๆ และมีการกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับให้การสนับสนุนคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนค่ะ

ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ใบตอบรับ

เรื่อง สารจากหัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ฉบับที่ 1/2562
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2562)

ข้าพเจ้าผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ.

ชื่อเล่น ชั้น ได้รับสารจากหัวหน้าฝ่ายระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ฉบับที่ 1/2562 แล้ว และมีข้อเสนอแนะดังนี้.....

ลงชื่อผู้ปกครอง.....